



รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต

ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านไธ กพศ.11 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ
1	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้รับผิดชอบ : นางพุทธิวรรณ วิเศษชาติ งบประมาณ : 10,000 บาท ตลอดปีการศึกษา 2563	-ส่งเสริมให้ผู้บริหารฯครู บุคลากร นักเรียน ศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 -ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณให้ครูประจำชั้นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับวิธีการสอน ให้นักเรียนได้ตระหนักรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้	-ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนจำนวน 120 คน	ตลอดปีการศึกษา 2563	-ประชุมกรรมการสถานศึกษา/ครู บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง -จัดทำเอกสารส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแจกผู้บริหารฯ ครู บุคลากร และนักเรียน -ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	10,000	-รู้เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -นักเรียนได้เรียนรู้และนำหลักการมาประยุกต์ใช้ -ปลูกพืชผักสวนครัว จำนวน 3 แปลง	ระดับดี
2.	ส่งเสริมอาหารกลางวัน ผู้รับผิดชอบ : นางประนอมพันธ์ คำมา งบประมาณ : (*งบอุดหนุน อบต.) ตลอดปีการศึกษา 2563	-ส่งเสริม สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุกคน -แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน -พัฒนาสุขภาพพลานามัยของนักเรียนที่สมบูรณ์แข็งแรง	นักเรียนจำนวน 110 คน	ตลอดปีการศึกษา 2563	-จัดทำตารางเมนูรายวันตามหลักโภชนาการ- สำรวจ ดูแลนักเรียนทุกคนให้ได้รับประทานอาหารให้อิ่มเพียงพอ -ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของเมนูอาหารให้มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ	*งบ อบต.	นักเรียนมีความสุข รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ -ผู้ปกครองสนับสนุน และชื่นชมการให้บริการ	ระดับดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ
3	ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน -ผู้รับผิดชอบ นายทวีชัย วิเศษชาติ -งบประมาณ 0 บาท (งบรายชั้น) -กรกฎาคม 2563	-ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ พระประมุข -ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย ทุกรูปแบบในโรงเรียน -สอดแทรกบูรณการคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และเป็นธรรม	นักเรียนจำนวน 110 คน	กรกฎาคม 2563	-จัดทำเอกสารส่งเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน -ครูประจำชั้นให้ความรู้ ความเข้าใจถึงระบอบการ ปกครองประชาธิปไตย -ส่งเสริมการเลือกผู้นำ นักเรียนในระดับชั้น และระดับโรงเรียน -จัดกิจกรรมเลือกตั้ง ประธานกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 -จัดทำรายงานการส่งเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน	0 บาท	-นักเรียนรู้ เข้าใจ วิถีประชาธิปไตยที่ยอมรับ เสี่ยงส่วนมาก มีเหตุผล รับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น -การดำเนินกิจกรรมเป็นที่น่า พึงพอใจในระดับดี	ระดับดี
4	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ผู้รับผิดชอบ : นายทวีชัย วิเศษชาติ งบประมาณ *งบ อบต.พินายเหนือ ระยะเวลา มกราคม 2564	-พัฒนาอบรมขัดเกลาจิตใจ ของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม -เผยแพร่หลักธรรมคำสอน ของพระศาสนาให้กับนักเรียน -ปลูกฝังฝึกระเบียบวินัยในการ อยู่ร่วมกันของนักเรียน	-น.ร.ป.1-ป.6 110 คน อบรมพัฒนาด้าน คุณธรรมบูรณาการใน ชั้นเรียน -น.ร.ป.4-6 43 คน เข้า ค่ายคุณธรรมฯ	มกราคม 2564	-ศึกษากำหนดปฏิทินตาราง การอบรมคุณธรรมนักเรียน -จัดทำเอกสารเผยแพร่ หลักธรรม จริยธรรมอันดี งามสำหรับนักเรียนทุก ระดับชั้น -จัดอบรมพัฒนาขัดเกลา จิตใจนักเรียนในด้าน คุณธรรมจริยธรรมและ ระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกัน -รายงานการปฏิบัติงาน	*งบ อบต.	-นักเรียนตระหนักรู้ในด้าน คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เอื้ออาทร มีเมตตาต่อกัน ในระดับที่น่าพึงพอใจระดับดี	ระดับดี